



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๐๕

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวycastle)   
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์   
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔  
เรื่อง การเตรียมพร้อมในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แก่ประชาชน

**๑. ประเด็นการวิเคราะห์**

๑.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” ว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ แม้ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อ ๒๐๐-๓๐๐ คน/วัน แต่เป็นการเพิ่มจำนวนที่ค่อนข้างคงที่ ขณะที่ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ใช้เวลารักษาหายได้เร็วขึ้น โดยในรอบ ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๒ ม.ค. มีผู้รักษาหายรวมกันมากกว่า ๒,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม การรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่นี้มีความพร้อมมากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกัน โรงพยาบาล บุคลากร และองค์ความรู้ป้องกันโรค ที่สำคัญคือประชาชนให้ความร่วมมือจำกัดการระบาดของโรค แต่การที่ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน ๓ หลักต่อวัน ขณะที่การตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่ยังพบผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน แสดงให้เห็นว่าแม้ในเบื้องต้นจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของระลอกใหม่ได้ แต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศให้ลดลงเหลือสองหลักและหลักเดียว จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในที่สุด

- ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่งรัดกระบวนการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-๑๙ ให้เร็วที่สุด เพื่อฉีดให้ประชาชนได้ทันทีเมื่อวัคซีนมาถึง ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดทำแผนฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ตามหลักสากล คือ เรียงตามลำดับความเสี่ยง กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดแล้ว

๑.๒ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ด้านการบริหารจัดการวัคซีน สร้างการรับรู้ การให้บริการวัคซีน การกำกับติดตามผลการดำเนินงานและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต การรักษาความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและสังคม ลดการแพร่กระจายเชื้อ และความเสี่ยงของผู้สัมผัส โดยวัคซีนที่จัดหามาได้มาตรฐาน คุณภาพ และได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย.เรียบร้อยแล้ว

- กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนอันดับต้น ๆ คือ (๑) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน (๒) ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน (๓) ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ (๔) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-๑๙ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทหาร ตำรวจ ที่จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศ และในพื้นที่ที่มีการระบาด เริ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจะฉีดคนละ ๒ เข็ม ห่างกัน ๑ เดือน นอกจากนี้ที่ประชุมฯ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของประเทศไทย

๑.๓ นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้เร่งจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กับคนไทยให้ครอบคลุมที่สุด ซึ่งจะมีการประชุมติดตามเรื่องดังกล่าวในวันที่ ๑๕ ม.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับเชื้อจากภายนอก โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และมาตรการเว้นระยะห่าง ควบคู่กับการฉีดวัคซีนด้วย

๑.๔ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.กำหนดการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่เดือน ก.พ. - พ.ย.๖๔ โดยจะเร่งสื่อสารประชาชนให้มีความรู้ทั้งผลดีและข้อควรระวัง ตลอดจนประสานโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนร่วมให้บริการ นอกจากนี้ ได้ให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า เตรียมจัดบริการรองรับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก จัดทีมบริการเคลื่อนที่ และเตรียมความพร้อมเรื่องระบบลูกโซ่ความเย็น โดยจะมีระบบการเฝ้าระวังอาการ ภายหลังได้รับวัคซีน และติดตามประเมินผลการให้บริการเป็นรายเขต จังหวัด อำเภอก และพื้นที่

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ตาม เนื่องจากสามารถควบคุมการระบาดได้ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ซึ่งพบในขณะนี้ประชาชนให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๐ เช่นเดิมแล้ว และต้องการให้ร่วมมือได้ครบทั้งหมด

๒.๒ นพ.ทวีทรัพย์ ศิระประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่ แม้พบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก แต่แนวโน้มเริ่มคงตัว เนื่องจากสามารถค้นหาและควบคุมจุดแพร่ระบาดที่สำคัญด้วยการติดตามผู้สัมผัส ซึ่งพบปัจจัยเสี่ยงในการระบาดวงกว้างเกิดจาก (๑) สถานที่แออัด มีคนจำนวนมากและอยู่ใกล้ชิดกัน จึงต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดสูงสุด และ (๒) แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทยซึ่งพักอาศัยอยู่รวมกันอย่างแออัด จึงต้องเร่งดำเนินการค้นหาและให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขยายตัวเพิ่มขึ้น

๒.๓ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ธรรมชาติของไวรัสทุกชนิดไม่เฉพาะเชื้อโควิด-๑๙ จะปรับตัว หรือกลายพันธุ์อยู่เสมอ เช่นในประเทศอังกฤษที่พบเชื้อโควิด-๑๙ ติดต่อกันง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ดังนั้น จำเป็นที่ทุกคนต้องช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยง คือ (๑) ลดการพบปะใกล้ชิดกับบุคคลเสี่ยง (๒) ลดการอยู่ในพื้นที่เสี่ยง (๓) ลดการรวมกิจกรรมเสี่ยง และ (๔) ลดการเข้าไปช่วงเวลาเสี่ยง หากทุกคนร่วมกันจัดการกับ ๔ ปัจจัยเสี่ยงนี้เท่าที่จะทำได้ จะช่วยปกป้องชีวิตของตนเองและคนรอบข้างจากความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้

๒.๔ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC" เสนอแนะควรเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กับคนไทยและแรงงานต่างชาตินละ ๑ โดส ในปีนี้ ดีกว่าให้ประชาชนอีกครั้งประเทศรองรับการฉีดวัคซีนในปี ๒๕๖๕ หากมีวัคซีนเพียงพอให้ฉีด ๒ โดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง และ ๑ โดส สำหรับคนที่เหลือ (ยังไม่รวมเด็กอายุต่ำกว่า ๑๖ ปี และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งรอการศึกษาเพิ่มเติม) เนื่องจากผลศึกษาประสิทธิภาพของตัวอย่างวัคซีนไฟเซอร์ พบวัคซีนจะช่วยลดการป่วยและเสียชีวิตเมื่อรับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ หลังวันที่ ๑๔ ของการฉีดวัคซีนเข็มแรก ส่วนสาเหตุที่ต้องฉีด ๒ โดส เพื่อให้วัคซีนมีฤทธิ์ป้องกันการป่วยเมื่อรับเชื้อระยะเวลานานขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ได้รับวัคซีน ๑ โดส ในปีนี้จึงควรให้ฉีดซ้ำอีก ๑ โดส เมื่อสามารถส่งวัคซีนเพิ่มในปี ๒๕๖๕ วิธีนี้จึงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ดีกว่าการฉีดวัคซีน ๒ โดส ให้กับประชาชนประมาณ ๑ ล้านคนในปีนี้ และให้ประชาชนอีกครั้งประเทศรอฉีดวัคซีนปีหน้า

## ๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ตั้งข้อสังเกตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๖๓ ภาคธุรกิจได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ ปรับตัว และปรับแผนการทำงานเป็นการทำงานที่บ้าน (work from home) ได้อย่างรวดเร็ว ตรงข้ามกับภาครัฐที่ยังมีปัญหาเดิม ๆ เช่น ปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูลและจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่ตรงกัน รวมถึงการประสานงานระหว่างภาครัฐด้วยกัน ซึ่งสร้างความสับสนให้กับประชาชน หากภาครัฐยังไม่บูรณาการและปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อถึงเวลาที่ต้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนทั้งประเทศ อาจทำให้เกิดความสับสนมากขึ้น

**๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- สำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในระยะแรก ตลอดจนการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งระบบการให้บริการของ กทม. เพื่อรองรับการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนด

**๕. ที่มาของข้อมูล**

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๕.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.mgonline.com](http://www.mgonline.com), [www.mcot.net](http://www.mcot.net), [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)